

KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ bảy, sáng ngày 19/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (Chương trình).

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến đại biểu tán thành sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng đây là một nội dung lớn, rất quan trọng và cần phải được cơ quan soạn thảo tiếp tục tập trung nghiên cứu, rà soát thật kỹ lưỡng bảo đảm tránh sự trùng lặp giữa Chương trình với

các chương trình, dự án khác. Đại biểu cho biết, qua nghiên cứu dự thảo Chương trình và đối chiếu với 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai đều có nội dung đầu tư về phát triển văn hóa và có sự trùng lặp với nhiều chương trình liên quan đến phát triển văn hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 có dự án thành phần số 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 có nội dung thành phần số 6 là nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn cần phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tránh trùng lặp với nội dung của Chương trình.

Về kiến nghị chuyển dự án số 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào Chương trình, đại biểu đề nghị cần phải rà soát, nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thận trọng, cần đánh giá kết quả thực hiện dự án số 6 một cách cụ thể, từ đó có đánh giá tác động, sự cần thiết và cơ chế điều chuyển. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc bố trí nguồn vốn, trình tự và thủ tục đầu tư để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tránh lãng phí nguồn lực và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện; cần có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực, các nội dung hoạt động đã được đúc rút kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai.

Trong trường hợp chuyển dự án số 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào Chương trình, đại biểu đề nghị cần phải rà soát, bảo đảm thống nhất với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp lần này. Ngoài ra, cần nghiên cứu để tích hợp các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

nhưng chưa được bố trí kinh phí hoặc chưa có kế hoạch triển khai cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện thống nhất trong Chương trình. Cùng với việc rà soát về nội dung, đề nghị cần quan tâm, rà soát, bảo đảm tránh trùng lặp về đối tượng thụ hưởng của Chương trình. Cơ quan soạn thảo cần rà soát các đối tượng thụ hưởng của Chương trình theo hướng khái quát, tránh trường hợp bỏ sót và trùng lặp về đối tượng thụ hưởng và cũng cần phải rà soát cơ sở pháp lý của các đối tượng thụ hưởng để quản lý chặt chẽ các nguồn lực đầu tư.

Về sự trùng lặp trong xác định mục tiêu, Chương trình xác định mục tiêu tổng quát và hệ thống các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2035 và hệ thống rất lớn các chỉ tiêu ở 10 nội dung thành phần. Đại biểu cho rằng các mục tiêu cụ thể có nhiều nội dung trùng lặp với mục tiêu ưu tiên Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, cụ thể là trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 thì có 5 nhóm mục tiêu trùng lặp với mục tiêu Chiến lược văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, để nghị cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu của Chương trình để tránh trùng lặp. Bên cạnh đó, cần xây dựng các

mục tiêu một cách rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, tránh dàn trải, ôm đồm, trùng lặp với nhiệm vụ thường xuyên chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa của các bộ, ngành, địa phương. Cần nhắc đến đặc điểm cụ thể của từng địa bàn để bảo đảm tính đa dạng và văn hóa cũng như bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn và khả năng nguồn lực đầu tư. Chỉ như vậy khi được thông qua và triển khai thì Chương trình mới góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa.

Đầu giờ buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường để nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và dự án Luật Phòng không nhân dân.

VỤ SƠN TUNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

DOANH NGHIỆP ĐỨC... (Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Diễn đàn Y tế Đức - Đông Á đã chia sẻ về những lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp tại Đức và bày tỏ mong muốn được hợp tác với tỉnh Thái Bình một số lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, công nghiệp theo tiêu chuẩn của Đức, cung cấp giải pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Kết luận buổi làm việc, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao thiện chí hợp tác và những lĩnh vực Công ty HVR International quan tâm phù hợp với mong muốn thu hút đầu tư của tỉnh nên Thái Bình hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt để Công ty có thể triển khai dự án cụ thể trong thời gian tới. Nhằm giúp doanh nghiệp Đức có thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu đầu tư, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh tiếp tục phối hợp, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin mà HVR International quan tâm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoàn thành 8/12 đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh đó, ngành cũng đang triển khai 3 đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024, trong đó 1 nội dung đã hoàn thành hồ sơ và xin báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2024. Về thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, các chương trình y tế mục tiêu, khám chữa bệnh, với sự nỗ lực của toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy trình khám chữa bệnh ngày càng được rút ngắn, chất lượng điều trị được nâng cao, tỷ lệ điều trị đỡ và khỏi đạt trên 90%; các dịch bệnh được kiểm soát...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn và đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề xuất giải pháp khi thực hiện đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành y tế...

Phát biểu kết luận, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, các sở, ngành tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để sớm hoàn thành các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra. Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương ban hành đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập của ngành y tế giai đoạn 2024 - 2028, đổng chí yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị tham gia rà soát lại các nội dung trong đề án, đặc biệt là nội dung về kinh phí thực hiện để an bảo đảm phù hợp với thực tế, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh. Về những khó khăn ngành y tế đề xuất, kiến nghị như công tác đầu tư, mua sắm thuốc, tình hình hoạt động của các đơn vị y tế công lập, hoạt động y tế cơ sở..., đổng chí yêu cầu ngành y tế cần tổng hợp, có báo cáo cụ thể gửi UBND tỉnh. Ngành y tế cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các tuyến. Đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI... (Tiếp theo trang 1)

các văn bản quy định chi tiết liên quan; hướng dẫn xây dựng nội dung thực hành cụ thể đối với chức danh bác sĩ; các quy định về tổ chức khám sức khỏe, cấp cấp chuyên môn kỹ thuật; phổ biến, hướng dẫn một số nội dung quy định liên quan đến các điều kiện về cơ sở hạ tầng và cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về cấp một, gia hạn giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Hội nghị nhằm kịp thời phổ biến những điểm mới trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cán bộ, nhân viên y tế các cơ sở y tế nắm bắt, triển khai, bảo đảm thực hiện tốt hoạt động khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

THÔNG BÁO TÌM HỒ SƠ GIẤY TỜ

Ngày 10/05/2024, tôi có đánh rơi tập hồ sơ tại khu vực phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Trong đó có 2 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe có giới tải trọng, mang biển số xe: 17C-04245 và 17C-01097.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo thông tin liên hệ:
Họ tên: Trần Phan Dũng - số điện thoại: 0914.517.621
Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Thái Bình
Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá Tài sản đấu giá là: Tài sản thanh lý phá dỡ thu hồi nguyên vật liệu phế liệu nhà xưởng và nhà làm việc của Công ty Cổ phần xe tô Thái Bình để giải phóng mặt bằng.

+ **Giá khởi điểm: 1.753.444.478 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi tám đồng).**
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế phí và các khoản chi phí khác (VAT) theo quy định của pháp luật, đơn vị trúng đấu giá phải chịu các loại phí, các khoản chi phí trên.

* **Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.**
- **Thời gian:** Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 25/6/2024 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- **Địa điểm:** Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Kinh mời các khách hàng có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại: 02273.743.199

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH...

(Tiếp theo trang 1)



Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao bằng khen cho Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Hoàn (xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ).

Sáng ngày 19/6, tại Thái Bình, cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2024. Dự hội nghị có các đổng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt

Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu chào mừng, đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ

tịch HĐND tỉnh thông tin khái quát những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đổng chí khẳng định, trong thành tích chung của tỉnh có đóng góp không nhỏ của các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB). Đổng chí đánh giá cao vai trò nòng cốt của hội CCB các cấp trong xây dựng nông thôn mới; các mô hình CCB tự quản về an toàn giao thông, xây dựng địa bàn không có ma túy; công tác phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự phối hợp của hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua gian qua. Hội nghị là dịp để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số 4 gồm Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng,

Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương. 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua được hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, xác định chủ đề, chỉ tiêu, nội dung cụ thể thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nội bật là các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đại hội thi đua CCB gương mẫu các cấp giai đoạn 2019 - 2024. Bên cạnh đó, hội CCB các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; vận động CCB, cựu quân nhân và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên; triển khai sâu rộng các hoạt động y tế, thành phố trong cụm thi đua gian qua. Hội nghị là dịp để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc

mừng những kết quả, thành tích mà cụm thi đua số 4 đã đạt được. Đổng chí đề nghị, thời gian tới các đơn vị trong cụm tiếp tục quan tâm, nắm vững và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động. Các phong trào thi đua phải được tiếp tục gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; có các giải pháp để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, thiết thực, từ đó tạo ra đột phá và nhân rộng, lan tỏa các điển hình, cách làm sáng tạo.

Nhân dịp này, đổng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho Anh hùng Lao động, Lương y Đào Viết Hoàn (xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ) đạt giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023.

QUANG PHƯƠNG - QUANG TRIỆU

quân tại chỗ tham gia diễn tập, bảo đảm đầy đủ về công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Phát biểu tại hội nghị, đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: PTDS là nhiệm vụ rất quan trọng và luôn được tỉnh Thái Bình chú trọng thực hiện. Trong đó, diễn tập PTDS là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nhất là khi Thái Bình là tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng cao. Do đó, việc tổ chức diễn tập PTDS mang tính thiết thực cao, thông qua diễn tập sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, ứng động lực lượng, xử trí các tình huống, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, diễn tập PTDS là

cuộc diễn tập quy mô lớn, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, được Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 quan tâm chỉ đạo, đổng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Quân khu 3 và của tỉnh về tổ chức diễn tập. Từng đổng chí tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công; tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập chính thức theo đúng kế hoạch; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc diễn tập; sau diễn tập tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, làm cơ sở ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, khung diễn tập và các tiểu ban giúp việc; triển

khai kế hoạch diễn tập. Các đại biểu cũng được giới thiệu khái niệm, đặc điểm của áp thấp nhiệt đới, bão, siêu bão và cách phòng, chống; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về PTDS; hệ thống văn kiện các cấp về PTDS.

Tiếp đó, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã đến kiểm tra tại khu nhà ở sinh viên, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Đổng chí đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vật chất, con người phục vụ nhiệm vụ diễn tập; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết và ủng hộ, góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập.

TIẾN DAT

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo - Trưởng ban Tổ chức diễn tập PTDS tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PTDS tỉnh; các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Dự kiến diễn tập PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2024. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, hiệp đồng của Ban Chỉ huy PTDS, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các lực lượng trong ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng sẽ tham gia diễn tập 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế, có một phần thực binh; giai đoạn 2 thực hành ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn. Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 200 phương tiện các loại, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ dân

PHỐI HỢP TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 19/6, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Quỳnh Phụ có 2.996 thí sinh với 4 điểm thi, trong đó điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi có 703 thí sinh, Trường THPT THPT Quỳnh Thọ có 878 thí sinh, Trường THPT Phụ Dục có 836 thí sinh và Trường THPT Nguyễn Huệ có 579 thí sinh. Kỳ thi diễn ra từ ngày 26 - 28/6.

Tại hội nghị, sau khi nghe các trường báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đánh giá cao sự chủ động của các trường. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Chỉ đạo kỳ thi yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị, địa phương có địa điểm thi xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, hệ thống mạng lưới điện; bố trí lực lượng hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, xa địa điểm thi với quyết tâm tổ chức kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

46 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Chiều ngày 19/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2029.

5 năm qua, Hội CCB thành phố đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua "CCB gương mẫu" trong các cấp hội và nhân dân. Phong trào trở thành động lực mạnh mẽ khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần sáng tạo, hàng hái thi đua ái quốc của CCB, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo được niềm tin với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và tầng lớp nhân dân. Các cấp hội CCB trên địa bàn thành phố hiện quản lý 33 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 832 hộ vay phát triển kinh tế với tổng số tiền 54,7 tỷ đồng. Hội CCB các phường, xã giúp đỡ 338 cán bộ, hội viên vay vốn để phát triển kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi phát triển kinh tế, không lấy lãi hoặc lấy lãi suất thấp, với số tiền 3,4 tỷ đồng. Hội CCB thành phố có 210 hộ gia đình

hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tỷ lệ gia đình CCB có mức sống khá, giàu trở lên là 56,5%; số hộ CCB nghèo giảm còn 0,31%. 5 năm qua, Hội CCB thành phố xây dựng được 4 nhà tình nghĩa, tặng 2 số tiết kiệm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/Dioxin, hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên 500 triệu đồng.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB thành phố phấn đấu 95% trở lên hội viên được học tập, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Hội CCB Việt Nam, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trên 93% người đủ điều kiện được kết nạp vào hội; vận động, tập hợp 75% trở lên cựu quân nhân vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ cựu quân nhân và hội viên tham gia sinh hoạt ở chi hội đạt trên 80%.

Tại Đại hội, 46 tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024.

HỒNG QUÂN